



ที่ พง ๖๑๔๐๑/ว๕๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
ท่าค่าย-อันแป๊ะ พง ๘๒๑๖๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพังงา/นายกเทศมนตรี/นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด ซึ่งมาตรการทางด้านงบประมาณกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ เมื่องบประมาณประกาศใช้แล้วและประกาศเผยแพร่เป็นเอกสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ด้วยความร่วมมือของทุกท่าน นั้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนตามมาตรการโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาดให้เกิดผลในทางปฏิบัติเทศบาลตำบลเกาะยาว จึงส่งแบบประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อขอความร่วมมือปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ในที่เปิดเผย สถานที่ซึ่งประชาชนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

สำนักปลัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๖๕๕-๗๓๒๔

www.kohyaocity.go.th

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

กษัตริย์

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาดโดยมีมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการด้านการปราบปรามและการลงโทษ มาตรการด้านการติดตาม ตรวจสอบและการวิจัยประเมินผล เพื่อให้การสนับสนุนมาตรการสำคัญเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในการเข้ามามีบทบาทและส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นั้น

เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น จึงได้ดำเนินการตาม มาตรการโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด โดยสรุปโครงการที่สำคัญๆ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพีรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

	ปลัดเทศบาล
	ผอ.กอง
	พ.น. งาน/ฝ่าย
	จนท.
	พิมพ์/ท.น

ประชาสัมพันธ์รับประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอประชาสัมพันธ์รับประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อให้ได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.๑ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว จากกระเบื้องลอนคู่เป็นเหล็กรีดลอน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะยาวกำหนด)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว	๓๘๒,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนหินกันดินริมถนนท่าค่าย-อันเป้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนหินกันดินริมถนนท่าค่าย-อันเป้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๙ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะยาวกำหนด)	หน้าเทศบาลตำบลเกาะยาว	๒,๘๕๕,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมต่อถนนสุขาภิบาล๔ และถนนบ้านทุ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อถนนสุขาภิบาล๔ และถนนบ้านทุ่ง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗ เมตร และ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะยาวกำหนด)	ถนนสุขาภิบาล๔ และถนนบ้านทุ่ง	๔๘๑,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓,๗๑๘,๐๐๐

อนึ่ง หากท่านใดสนใจรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถตรวจดูได้ที่เทศบาล
ตำบลเกาะยาว ได้ทุกวันในเวลาราชการ



(นายพิรุทธ์ มาตรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว